

THÔNG BÁO**Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam**

Thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 02 tháng 6 năm 2010 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự làm việc với Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn hoá, Thể thao và du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tư pháp, Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Trong thời gian qua, Công đoàn tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phối hợp tốt với chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhằm giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động. Các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, nhất là tại những công trình trọng điểm của đất nước đã mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực.

Các cấp Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp, chế độ liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; có vai trò tích cực trong việc tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công, góp phần ổn định quan hệ lao động và sản xuất kinh doanh ở cơ sở.

Sự phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Chính phủ, giữa công đoàn các ngành, địa phương với chính quyền cùng cấp ngày càng được tăng cường, có hiệu quả thiết thực, góp phần tạo nên sức

mạnh tổng hợp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Chính phủ hoan nghênh, đánh giá cao sự đóng góp của công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn vào thành tựu chung của đất nước, đặc biệt là trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong những năm qua.

Thời gian tới, công đoàn các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; động viên công nhân, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và chính quyền địa phương trong việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tiếp tục phục hồi đà tăng trưởng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 và những năm tiếp theo.

II. VỀ CÁC ĐỀ NGHỊ CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trình Chính phủ Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất”, Chính phủ sẽ phê duyệt Đề án này trong thời gian tới.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam căn cứ vào kế hoạch phát triển Trường Đại học Công đoàn để lập Dự án thành lập cơ sở 2 của Trường Đại học Công đoàn theo quy định, phù hợp với quy hoạch mạng lưới chung các trường đại học, cao đẳng, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, trong đó quy định việc tổ chức Công đoàn của doanh nghiệp cổ phần hoá mua cổ phần nhằm tham gia vào Hội đồng quản trị để đại diện cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá. Công đoàn cơ sở được dùng quỹ hợp pháp của tổ chức Công đoàn hoặc là nguồn tiền do doanh nghiệp cổ phần hoá ủng hộ để mua cổ phần theo giá ưu đãi như người lao động.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, trong đó có việc xét tặng thưởng Huân chương Lao động cho công nhân, viên chức, lao động có 5 Bằng lao động sáng tạo trở lên là một trong các điều kiện để xét tặng Huân chương Lao động.

5. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trong các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

6. Để thực hiện kết luận số 23-KL/TW ngày 8 tháng 4 năm 2008 của Bộ Chính trị về những công việc cần cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Thủ tướng Chính phủ giao:

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chính sách phát triển dạy nghề, đổi mới hệ thống dạy nghề và nâng cao trình độ văn hoá cho công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo những định hướng chính của Đề án ban hành khuôn khổ pháp lý để hình thành các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu ban hành thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 09/1998/TCCP-TLĐLĐVN ngày 04 tháng 12 năm 1998 về hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan phù hợp với quy định hiện hành; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trên cơ sở đó kiến nghị Chính phủ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước;

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan nghiên cứu chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các doanh nghiệp.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu việc hỗ trợ kinh phí hàng năm về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực cho các trường, trung tâm dạy nghề của hệ thống tổ chức công đoàn nhằm mục tiêu dạy nghề cho 1 triệu lao động trong giai đoạn 2010 - 2014 theo hướng

lồng ghép vào Đề án “Đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020”, nâng cao chất lượng, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, phù hợp với năng lực của cơ sở đào tạo.

Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, rà soát năng lực của các cơ sở dạy nghề hiện có của hệ thống tổ chức công đoàn, xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề để Chính phủ xem xét, hỗ trợ đầu tư.

8. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc năm 2011 bố trí tăng thêm nguồn vốn phân bổ từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm theo mức tăng chung. Trước mắt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã được bố trí.

Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng kết mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo vay tự tạo việc làm (Quỹ CEP) và xây dựng đề án nhân rộng mô hình Quỹ CEP. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan xem xét cụ thể đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cho vay ưu đãi hoặc không tính lãi để nhân rộng mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ này.

9. Bộ Xây dựng đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và 67/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho công nhân, lao động ở các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nghiên cứu đề xuất bổ sung chính sách cho các doanh nghiệp sử dụng đông công nhân, lao động nằm ngoài khu công nghiệp có quỹ đất để xây nhà ở cho công nhân.

- Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát việc phê duyệt quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất đảm bảo yêu cầu: các địa phương và chủ đầu tư các khu công nghiệp, khu chế xuất phải có các giải pháp đồng bộ, trong đó có việc đáp ứng nhu cầu ở cho công nhân và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Đồng ý cho Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố lớn, trọng điểm, có điều kiện được làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước để xây dựng nhà ở cho công nhân, lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và người lao động có thu nhập thấp.

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng quy định cụ thể và cơ chế ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở cùng các công trình công cộng (nhà trẻ, trường học, cơ sở khám chữa bệnh...) phục vụ đời sống công nhân, người lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất.

11. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam khẩn trương xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

12. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp về chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo hướng người lao động phải được hưởng đầy đủ quyền lợi khi họ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động, nhất là khi người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội chuyển đến nơi khác làm việc hoặc nghỉ việc; đề xuất các hình thức xử lý đối với các doanh nghiệp đã thu bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng không đóng cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

13. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lao động là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam; kiểm tra việc thuê, sử dụng lao động của các nhà thầu trên các công trình trọng điểm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách về quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, về tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện tại doanh nghiệp.

14. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể liên quan khẩn trương ban hành quy chế quản lý về việc tổ chức tôn vinh, khen thưởng đối với các doanh nghiệp, trong đó cần quy định rõ những doanh nghiệp có vi phạm pháp luật, chính sách, chế độ đối với Nhà nước và người lao động không được đề nghị xét tôn vinh, khen thưởng.

15. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp phối hợp với tổ chức công đoàn, các cơ quan cùng cấp liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách tại doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

16. Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn toà án các cấp về quy trình xét xử các vụ kiện tranh chấp lao động và đòi nợ chế độ bảo hiểm xã hội.

17. Đồng ý với đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa chữa, nâng cấp trụ sở hiện tại thành Nhà bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam và xây dựng mới trụ sở làm việc của cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng đề án, làm việc cụ thể với các Bộ, ngành liên quan theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

18. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam duy trì làm việc định kỳ hàng năm giữa Thủ tướng Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo “Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Liên minh hợp tác xã Việt Nam;
- Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Công TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, TH (5b), HA **205**



Nguyễn Xuân Phúc